



## ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ การคงวิทยฐานะ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน

โรงเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวณิชชา เดี่ยววานิชย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

**กำหนดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)**  
**ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)**  
**รอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

วัน เดือน ปี	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการ
๑๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมท่าไทร	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ นางณัฐนิภา เสนทองแก้ว ๒ นางจิราพร ขอนแก้ว ๓ นางราศรี วิชัยดิษฐ์ ๔ นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง ๕ นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์ ๖ นางสาวธิติมา ตุกชูแสง ๗ นางสาวทिया บัวมณี	๑ นางวณิชชา เตี้ยววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๒ นางอารีรัตน์ แก้วนวล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ๓ นางปาริชาติ กลับกลาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
๑๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกพิพัฒน์	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ๑ นางนวลฉวี ไทรบุรี ๒ นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด ๓ นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ ๔ นายพานุ นราภัย ๕ นายปิยวัชร อักษรสม	๑ นางวณิชชา เตี้ยววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๒ นางปิยดา สตินันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางสำโรง วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสำโรง ๓ นางดุขฎิ์ ขอประเสริฐ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ นางสาววิชชุดา เสือแก้ว ๒ นางณฐมน แก้วอำดี ๓ นางปัทมา จินดากาญจน์ ๔ นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์	
๑๕ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมท่าไทร	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ นางสาวปิยวรรณ ศิริสุทธิ ๒ นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ ๓ นางสาวชุตติกาญจน์ แม้นเมฆ	๑ นางวณิชชา เตี้ยววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ๒ นางสาวรัตนา นาคมุสิก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ๓ นางรัชณี ประสมกิจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสำโรง

วัน เดือน ปี	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการ
		วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสำโรง
๑๕ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกพิพัฒน์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว ๒ นางฐานิตา แก้วมหา ๓ นางสาววิไลลักษณ์ คำคง ๔ นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน ๕ นางสาวกชพร หมุนหลี่	๑. นางวณิชชา เตียววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวกมลรัตน์ กระสันต์ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากกะแตะ ๓. นางสุณี สุรทิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสำโรง
๑๘ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมท่าไทร	การศึกษาปฐมวัย ๑ นางสาวชนิษฐา กาบขุนทด ๒ นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร ๓ นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง ๔ นางสาวณิชชา มีแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑. นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ ๒. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ	๑ นางวณิชชา เตียววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๒ นางอวยพร ชุ่นกี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๓ นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๙ ก.ย. ๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมท่าไทร	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑. นายพงศกร โสภา ๒. นางสาวกมลชนก บุญชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ ๒. ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๑. นางสาวอ้อมใจ อร่าม ๒. นางพัชรา จามพัฒน์	๑ นางวณิชชา เตียววานิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๒ นายพิสิฐ สวยล้ำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางไผ่ ๓ นางสาวจันจิรา ชูเมฆ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี